
 
Íbúaráð Vesturbæjar 16. mars 2022: Fyrirspurn íbúaráðs Vesturbæjar um 
umferðaröryggisaðgerðir á Hringbraut MSS22030164  
 
Borgarstjóri sagði á íbúafundi í Vesturbæ nýlega að von væri á upplyftum gatnamótum á 
Hringbraut/Hofsvallagötu og nýjum ljósum við Bræðraborgarstíg og Framnesveg.  Hvernig 
verða þessi gatnamót útfærð? Ráðið endurtekur að þörf er á heildarhönnun og ný umferðljós 
taki mið af bættri hönnun með alvöru þverunum og hjólaleiðum yfir Hringbraut.  


